

Thơ gởi bạn ta : Cười

Tác Giả: Bùi B&#o Tr&#uacutec

Thứ Tư, 20 Tháng 1 Năm 2010 14:49

An nam ta có cái thói quen gì cũng cười, hay cũng cười, đôi cũng cười, cười nhẹ răng thì mặt cái

B&#n ta,

C&# Nguy&#n Văn Vĩnh viết một bài báo đăng trên tờ Đông Đ&#ng T&#p Chí số 22 mấy chục năm trước mà nhìn hình ảnh của bài báo này vẫn còn cho đến tận hôm nay.

Nhi&#u khi thấy biết tên cười mà nhi&#u khi cũng hình n cười vô cùng.



C&# thấy nhi&#u ng&#&#i chung quanh cười cười một cách vô lý, không có lý do gì cũng cười, sự nghiêm trang biến mất. C&# giận lắm, cười vì đùa cười n&#m, viết rằng An nam ta có cái thói quen gì cũng cười, hay cũng cười, đôi cũng cười, cười nhẹ răng thì mặt cái là không còn gì nghiêm trang nữa.

Bài báo của cậu được nhà giáo Đ&#ng Qu&#ng Hàm trích lại, in trong cuốn Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển, cuốn sách được dùng làm sách trung học Việt Nam suốt mấy chục năm nên nhớ đó, bạn học sinh mới biết được bài báo trong loạt bài Xét Xét Minh của cậu. Ch&# báo Đông Đ&#ng T&#p Chí mấy chục năm sau, tìm đâu ra mà được.

Thế giới bất tận : Cười

Tác Giả: Bùi B&#o Tr&#uacutec

Thứ Tư, 20 Tháng 1 Năm 2010 14:49

Nhäng cũng chính vì đßc bài báo cßa cß mà mßy thß hßngßi Vißt sau bß nhßng cßa bài báo ßy bßy giß vßn chßa hßt. Mà còn có vß càng ngày càng nßng hßn nßa là khác.

Nhißu ngßi nghe cß Vĩnh than thß nhß bßng mßt bài báo thß là quyßt đßnh không cßi nßa. Nhßt đßnh không ngßo vßi nhßn gian mßt nß cßi, mßt tißng cßi nßa. Nhßt đßnh chß có nghiêm và bußn.

Không lý do gì cũng cß nghiêm và bußn thôi. Sáng ra đã nghiêm và bußn, trßa tßi cũng vßn bài nghiêm và bußn, tßi thì ßi càng nghiêm và bußn hßn.

Tß nhiên vßng nß cßi, nhß mùa hè vßng tißng chim, nghe nhß tßa cußn truyßn cßa Hàn Tß Anh.

Đß chß chúng tôi thì chúng tôi không thßm cßi nßa. Chúng tôi cũng không thßm lý gì tßi câu cßa ngßi Ái Nhĩ Lan chúc nhau rßng hßy đß nß cßi làm chißc dù che trong nhßng ngày mßa. Let a smile be your umbrella.

Không có dù che gì hßt. Chß có qußu thôi.

Ngßi An nam thì bß cß Vĩnh nói là hay cßi. Còn loài khß thì bßngßi An nam gán cho cái tßi nhßn nhß. Chúng ta nói nhßn nhß nhß khß ăn gßng. Thßc ra, khß thì nhß vßy. Không nhßn nhß mà cũng không cßi nhßn nhß. Nhßng vßn cß bß mang cái tißng là nhßn nhß.

Trong khi nhißu ngßi không ăn gßng gì hßt, mà vßn nhßn nhß thßng.

Tay bßng đßa mußi chß mßngß

Gßng cay, mußi mßn xin đßng bß nhau

Bß thì chßa thßy nói bß, nhßng qußu đeo mßt cái đß.

Bßnh không ăn gßng mà nhßn, mà nghiêm và bußn là bßnh khá phß quát. Ngßi An nam trßc đây, và ngßi Vißt nam ngày nay đßu tßc mình vì bài báo cßa cß Vĩnh thß là không cßi nßa. Cß

khó dăm dăm coi làm gì nhau.

Sáng nay, vĩa ra đũa đũa ng tôi đã bở mọt đũa lý bán gồng tồng cho mọt khuôn mọt quũ u đeo. Ngườ i phũ nũ xũ c tũ i tũ phía bên trái. Đáng lẽ cô hay bà phũ i nhũ ng xe bên phũ i nhũ luũ t đi đũa ng cũ a tiũ u bang California. Cô không nhũ ng, còn xũ n tũ i, nhũ n cũi cái toe mọt cái, rũ i vĩa lũ m, vĩa nguyệt cho mọt cái đũa quán xiêu đình, sau đó, nhũ chũ a hũ cũ n giũ n, cô còn quay lũ i, nhũn vai mọt cái khiũ n ngườ i đàn ông đũa ng hũ ng già này không biũ t trũ i trắng mây nũ c gì, bèn giũ tay chào cô mọt cái, rũ i lũ i đem hũ t sũ duyên dáng còn lũ i gũ i cô món quà buũ i sáng mà cũ Vĩnh không ũ a, đó là mọt nũ cũ i. Cô bũ đi, không mọt lũ i tũ biũ t.

Mà tũ i sao nhũ ng ngườ i nhũ cô lũ i nhiũ u quá đũa n nhũ thũ !

Đã phũ i khá nhiũ u lũ n tôi mũ cũ a cho nhũ ng ngườ i này, nép sát qua mọt bên, đúng nhũ ông cũ dũ y hũ i còn bé, nhũ ng cho các vũ này đi trũ c và cũng có khi lũ đi trũ c, thì cũng giũ cái cũ a cho các vũ đi sau.

Nhũ ng không mọt lũ n nào ngườ i giũ cũ a đũa c mọt cái nhũ ch mếp, đũa c mọt nũ cũ i, cho dù là hũ hũ t đũa i di tũ n, mọt cái gũ t đũa đũa cho biũ t là đã ghi nhũ n cũ chũ đó. Mọt cũ khó dăm dăm, lằm lằm đề nũ o Lam Kiũ u lũ n sang.

Không có cảm ũ n, cảm huũ gì hũ t.

Sau nhũ ng lũ n nhũ thũ , tôi đã đũa nh cũ buông tay ra, cho cái cũ a bũ t lũ i coi đũa i sũ ra sao. Nhũ ng không làm nhũ vũ y đũa c. Vũ n lũ i thũ y ông cũ tũ n hiũ n ra, dũ y phũ i lũ ch sũ mọt chút.

Thũ thì không buông tay cho cái cũ a bũ t lũ i, nhũ ng tũ i sao lũ i không thũ đũa ng lũ i, sau khi chào hũ i xong, sũ nhũ nhũ thành kính phũ nũ u rũ ng thũ a bà, thũ a cô, thũ a ông... tôi biũ t ông, bà, cô đang có chuyũ n buũ n, có đũa u bũ t xũ ng ý nên mũ i nghiêm và buũ n nhũ vũ y. Nhũ ng làm sao tôi biũ t đũa c chuyũ n buũ n đó. Thì xin thành kính phũ nũ u vũ y. Thũ y ông bà khó quá, tũ ng ông bà là ngườ i bũ t lũ ch sũ nên tôi buũ n mọt chút thũ i. Không ngũ đó là bũ n chũ t cũ a ông bà. Ông bà đũa c dũ y ra đũa ng phũ i khó thũ ng nhũ thũ , rũ i lũ i bũ ông cũ Nguyũ n Văn Vĩnh vũ i bài báo trong tũ Đông Dũa ng Tũ p Chí dũ y cho cái mọt quũ u đeo nhũ vũ y.

Thế giới bên ta : Chuyện

Tác Giả: Bùi B&#o Tr&#uacutec

Thứ Tư, 20 Tháng 1 Năm 2010 14:49

Ông bà biết là khi nhăn nhó, bắp thịt trên mặt phải làm việc nhiều, mặt lõm. Da mặt sẽ thêm nhiều vết nhăn. Có chích botox thì vài tháng sau lại phải chích lại. Trong khi căng thẳng lên mặt nữa, các bắp thịt sẽ bắt đầu căng thẳng, mà còn làm cho thế giới vui vẻ, ngày sáng lên mặt chút.

Cười lên đi ông bà . Ông thì sẽ đẹp, bà sẽ trẻ ra. Thế sao lại đóng vai xuất sắc con khỉ già như thế ?

Bác cả Nguyễn Văn Vĩnh không thể đẹp được. Thế là cười mà tha hồ phóng ngó ... đáng bào cũng có qu&#u như thế đấy.

Trông x&#u kinh khủng.